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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 223–1/๒๕66 
วันพฤหัสบดี ที่  26  มกราคม  ๒๕66  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

 (  (รองอธิการบดี) 
21 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
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22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

23 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

24 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 อาจารย์วิกิจ  ผินรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
  4 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  8 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
  9 นายเก่งการ  ธรรมเนียม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2 อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  6 อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
  8 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

12 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และการจัดการ 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
16 อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
17 สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ  จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
18 นางอุษา  ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง 
19 นางณัฐสุดา  นิลโกสีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
20 นางสาวนิสรีน  ดะห์ลัน นักศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การประมง 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 223 – 1/๒๕๖6  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2566  ผู้ประสบ
ความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง ประเภทนักวิจัย/นักวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วม
แสดงความยินดี 

1.1.2  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และรายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้
ดำรงตำแหน่งคณบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำนวน 1 ราย 

    เนื่องจากวาระที่ 4.2 และวาระที่ 4.3 ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และรายงานผลการ
คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ก่อนครบวาระ จำนวน 1 ราย ประธานจึงได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 
ดังต่อไปนี้ 

  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตามความในมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มิใช่ ผู้
ดำรงตำแหน่งตาม (๓) ซึ่งได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู ้อำนวยการ
วิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้พ้นจากการดำรง ตำแหน่งตาม
วาระ เมื่อวันที่  ๒1  พฤศจิกายน  ๒๕65 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เมื่อวันที่  ๒7  ธันวาคม  ๒๕65  และประกาศผลการเลือกตั้ง ในวันที่  ๒8  
ธันวาคม  ๒๕65 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและ
ข้าราชการ มีดังต่อไปนี้ 

  1. นายประทีป  ทิพย์ประชา   เขตเลือกตั้งสงขลา 
 2. นายอรุณรักษ์  ตันพานิช   เขตเลือกตั้งสงขลา 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราชไสใหญ่ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน  เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราชขนอม 
  6. นายวิกิจ  ผินรับ    เขตเลือกตั้งตรัง 
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  รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่ง
คณบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำนวน 1 ราย 
 ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามความ
ในมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ  ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามวาระ เมื่อวัน ที่ 27 ธันวาคม 
2565 นั้น  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๕ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่ง
คณบดี จำนวน 1 ราย เพ่ือแทนรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามความใน
ข้อ 6 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที่  5  มกราคม  ๒๕66  และประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ในวันที่  5  มกราคม  ๒๕66 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำนวน 1 ราย  ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ และเชิญเข้าร่วมประชุม 

1.1.3  มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  
 ประธานได้มอบหมายให้อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

ราย นางสาวนิสรีน ดะห์ลัน นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “Young Rising Star of Science 
Award 2022” ใน งาน  The 48Th International Congress on Science, Technology and Technology-based 
Innovation (STT48) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2565 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบ 
เกียรติบัตรแก่นักศึกษา และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี 

1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนมกราคม 2566  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมกราคม  2566  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

  -  ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม  2565  นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางการบัญชีและวัฒนธรรม ( International 
Accounting Acculturation Camp) ระหว่าง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยรัตภูมิ และ Universiti Teknologi MARA 
Perlis, Malaysia โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการบัญชีระหว่างมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านบัญชีและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ณ UiTM, Perlis Branch, Malaysia 
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  -  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี นางดาวดล สวัสดิลานนท์ 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จาก 9 ราชมงคล 
ร่วมงานแถลงข่าว “ศรีวิชัยเกมส์” การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37    
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม
ศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา   

  -  เมื่อวันที่ 7 มกราคม  2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และรองประธานมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เฝ้าถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอารยศิลป์   
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ และนำนิสิต นักศึกษา เฝ้า รับพระราชทานทุนการศึกษา “โครงการทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ 
สิริวัณณวรีนารีรัตน”"  โดย นางสาวจัฟฟา ลาเต๊ะ นักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้ารับพระราชทานทุนดังกล่าว ซึ่งมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
ได้ดำเนินการตามพระประสงค์ในการส่งเสริมศิลปะแขนงต่าง ๆ และสนับสนุนบุคคลที่มีทักษะด้านศิลปะ โดยคัดเลือก
นิสิต นักศึกษาทางศิลปะ จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางศิลปะทุกภูมิภาค 24 สถาบันที่มีผลการเรียนดี 
มีความสามารถทางศิลปะสูง เพ่ือรับพระราชทานรางวัลเรียนดี จำนวน 10 คน จาก 10 สถาบันการศึกษา ณ วังศุโขทัย 

  -  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566  ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธดิา ทรงหายจากพระอาการ
ประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

  -  เมื่อวันที่ 13  มกราคม  2566 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ครั้งที่ 1 (The 1st NSU-Net Presidents’ 
Forum) ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Networking for a Better Future Together” โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ (MoU) และในช่วงบ่ายเป็นการร่วมหารือทางด้านวิชาการ 
และทางด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมคำบอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  -  เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม  รองอธิการบดี เป็นผู้แทนใน
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมอาสา มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา  ณ ห้องประชุมเกษม
จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  -  เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2566 ศาตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ    
ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส คณบดี 
คณะบริหารธุรกิจ  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ และนางสาวสุชาดา บุญโท หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์     
เพ่ือเข้าพบคณะผู้บริหาร ณ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ  พร้อมทั้ง
หารือ เพ่ือ Up Skill พัฒนาศักยภาพทักษะของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ Nanyang 
Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
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  -  เมื่อวันที่ 19  มกราคม  2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำ     
วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้อนรับ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือติดตาม   
ดูงานในพ้ืนที่จังหวัดตรัง นำเสนอผลิตภัณฑ์ประจำตำบล U2T เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ จากนั้นได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง เพ่ือติดตามการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภายใต้  
“โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากจังหวัดตรัง  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

  -  ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม  2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม  รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย  วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ  เดินทางร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขับเคลื่อนการนำผู้สอนสู่ภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท
สยามมิชลิน ในการพัฒนาความร่วมมือด้านกำลังคน และการวิจัยอุตสาหกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา กับบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (หาดใหญ่) เพ่ือพัฒนาเยาวชน  คนรุ่นใหม่และคนในวัยทำงาน ไปสู่กำลังคน
อุตสาหกรรม 4.0 และยังร่วมวางแนวทางการวิจัยร่วมอุดมศึกษาอ่ืน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการแปร
รูปน้ำยางพาราสู่ยางผสมคุณภาพสูงในงานยางล้อเฉพาะงาน โครงการวิจัยระบบการศึกษาไตรภาคีโดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้
งานเป็นฐาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  คว้ารางวัล 17 รางวัล ในการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 ราชมงคล ด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะด้านภาษาไทย ด้านการท่องเที่ยว การผสมเครื่องดื่ม ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านการโรงแรม การเเข่งขันประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา     
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม    

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.2  รายงานความก้าวหน้าในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบความก้าวหน้าในเรื่อง
ของการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการรับนักศึกษา โดย
ดำเนินการเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. รูปแบบของโควตาพิเศษ  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบอำนาจให้คณะสามารถที่จะประกาศรับ
นักศึกษา ประกาศผล และยืนยันสิทธิ์โดยคณะไดเ้ลย 
 2. รูปแบบโควตา โดยรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  
 3. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 (TCAS) 
  ทั้งนี้ ตัวเลขการรับสมัครทั้งหมด ณ ปัจจุบัน มีจำนวนอยู่ที่  17,521 คน  ซึ่งกระบวนการรับ
นักศึกษา TCAS ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งโควตาและรับตรง ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนการรับผู้สำเร็จการศึกษาแบบโควตาพิเศษ ก็จะดำเนินการไปเรื่อย ๆ ซึ่ง ณ วันนี้ตัวเลข
ที่นักศึกษาสมัครมีการรายงานตัวเข้ามาประมาณ 3,394 คน แต่ยังมีนักศึกษาส่วนของรอบรับตรงนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อีก 718 คน และ TCAS อีก  396 คน ฉะนั้น ใน
สิ้นเดือนมกราคม 2566 นี้ จะมีนักศึกษาที่รายงานตัวไม่น้อยกว่า 4,000 คน ซึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ที่ 
4,728 คน แต่อย่างไรก็ตามหากมองเป้าหมายรายคณะ ยังมีหลายคณะที่นักศึกษายังน้อยอยู่ และบางคณะ ตอนนี้
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รับนักศึกษาได้เต็มแล้ว เช่น คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นต้น  ส่วนคณะอ่ืน ๆ ก็มีจำนวนใกล้เคียงกับแผนรับ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางคณะที่ยังอยู่ห่างแผนรับพอสมควร  
เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งหากมองในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
สำหรับกลยุทธ์ที่ดำเนินการในเรื่องการรับนักศึกษา ประจำปี 2566  มหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการได้ตาม
เป้าหมายอย่างแน่นอน และเมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ปัจจุบันนี้ถือว่ามหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาเข้ามา
สมัครเป็นจำนวนมาก และยังเหลือกระบวนการรับอีกหลายรอบ ซึ่งจะได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ทราบ
ต่อไป 
  สำหรับคณะที่มีปัญหา มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้แนะวิธีการ และกลยุทธ์ให้ ซึ่งในส่วนของโควตาพิเศษ 
เป็นการที่มหาวิทยาลัยเปิดช่องทางให้คณะสามารถไปดำเนินการในเรื่องของการไปแนะแนว และการให้คณะ
สามารถประกาศรับสมัครนักศึกษาได้ ซึ่งมองว่า ณ ปัจจุบัน บางคณะยังดำเนินการไม่เต็มที่ นอกจากนั้นได้มีการ
สื่อสารไปยังผู้บริหาร และอาจารย์ โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมา และดึงเอาศิษย์ปัจจุบันเข้า
มา โดยมหาวิทยาลัยฯ พยายามจัดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของแต่ละหลักสูตรที่รับนักศึกษา มาสื่อสารให้ฝ่าย
วิชาการของแต่ละที่ไดส้ื่อสารต่อไปยังคณะ ไปยังหลักสูตร ว่าต้องดำเนินการเช่นไร ซึ่งตัวเลขของนักศึกษาที่มาสมัคร
เมื่อเทียบกับแผนรับ เกินแผนรับไปมาก แต่จำนวนนักศึกษาที่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์มีน้อย อย่างเช่น สาขาแพทย์
แผนไทย และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีนักศึกษาน้อยมาก ซึ่งหลักสูตรต้องมาทบทวนแล้วว่าจะต้องดำเนินการ
อย่างไร ไม่ใช่ตั้งรับเพียงอย่างเดียว ซึ่งกลยุทธ์ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการโดยไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการเปิด
ช่องทางในหลายรูปแบบด้วยกัน และในปัจจุบันนี้หลักสูตร ไม่มี มคอ.1 แล้ว  มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ให้อาจารย์ปรับ
รายวิชา ปรับหลักสูตร และเน้นให้หลักสูตรมีลักษณะของการร่วมกันกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง
นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างน้อย 1-2 ปี เพราะวิธีการสอนทฤษฎีในปัจจุบัน สามารถ
สอนออนไลน์เมื่อไหร่ก็ได้ ซึ่งบางหลักสูตรที่นักศึกษาไปอยู่ในสถานประกอบการ อย่างเช่น  หลักสูตรทางด้านการ
โรงแรม  การท่องเที่ยว เมื่อนักศึกษาเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการ นอกจากทำงานแล้ว นักศึกษายังมีรายได้ด้วย 
ฉะนั้น หลักสูตรในอนาคต แต่ละคณะจะต้องปรับหลักสูตรใหม่ ให้นักศึกษาไปทำงานกับสถานประกอบการมากข้ึน 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

 1.2.3  กรณีการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยในการซื้อผลงานวิจัย 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า จากการได้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  เมื่อวันที่ 25  มกราคม 2566 ที่ผ่านมา 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้
กำชับในเรื่องการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยในการซื้อผลงานวิจัย  ซึ่งได้มีการเน้นย้ำไปยังทุก
มหาวิทยาลัย และอว. ได้มีหนังสือด่วนถึงทุกมหาวิทยาลัยขอให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรใน
สังกัดอย่างใกล้ชิดตามแนวทางในการกำกับจริยธรรมการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวมทั้งการนำผลงานวิจัยมาใช้
ประโยชน์ และรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบ โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีบุคลากรเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว 
ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานผลภายในวันที่ 15  
กุมภาพันธ์ 2566  ซึ่งหลาย ๆ มหาวิทยาลัยก็ตระหนักในเรื่องนี้มาก เนื่องจากเรื่องดังกล่าวส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ของระบบอุดมศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคล ได้มีการนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารแล้ว โดยกำชับให้ผู้บริหารดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว โดยจากการตรวจสอบ ยังไม่พบ
ข้อมูลที่ผิดปกติของบุคลากรแต่อย่างใด 
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  ศาสตราจารย์ อุทัยรัตน์   ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า ในเรื่อง
ดังกล่าวนอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะมีการแจ้งในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว สภามหาวิทยาลัยฯ ก็ควรจะมี
แนวทางที่ชัดเจนออกมาเช่นกัน โดยสภามหาวิทยาลัยฯ อาจจะมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการให้มีการ
ตรวจสอบจากระดับคณะ เมื่อมีบุคลากรเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการเข้ามา สามารถตรวจสอบใน 4 ประเด็น คือ 
  1. การเสนอขอตำแหน่งเข้ามาตรงสาขาหรือไม่ เพราะผลงานที่ซื้อกันมา มักจะไม่ตรงสาขา 
 2. ความร่วมมือ (Collaboration) กว้างผิดปกติหรือไม่ หากผิดปกติ ต้องมีการตรวจสอบเชิงลึก 
 3. ตรวจสอบกิจกรรม (Activity) ในการทำวิจัยว่า มีการไปใช้ห้องปฏิบัติการที่อ่ืนหรือไม่ มีการขอ
อนุญาตไปเก็บข้อมูลนอกสถานที่หรือไม่ 
 4. การมีจำนวน paper มากผิดปกติ 
 ซึ่งแนวทางข้างต้นเป็นแนวทางที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ในส่วนของกองบริหารงานบุคคล เมื่อ
มีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการเข้ามา คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้มอบหมายให้กอง
บริหารงานบุคคลตรวจสอบในเรื่องของ 3 ข้อแรก และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จะตรวจสอบ
อีกครั้ง เพ่ือเป็นการป้องกันไว้ก่อน  
  ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเพ่ิมเติมว่า  
การจะตรวจสอบเรื่องดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ไม่ยาก โดยมหาวิทยาลัยฯ อาจจะใช้วิธีการดูด้วยเทคนิค  

Cluster Analysis ซึ่งจะมีการระบุความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ที่มีการตีพิมพ์ หลักฐานในการร่วมงาน ซึ่งจะมี
ฐานข้อมูล มีหลักฐานทั้งหมด เป็นการตรวจสอบที่ค่อนข้างแน่นอน 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ควรที่จะมีมาตรการติดตาม และตรวจสอบ เพราะเป็นประเด็นที่
มีความสำคัญ และสามารถตรวจสอบได้หลายวิธี ซึ่งต้องดำเนินการให้กระชับมากขึ้น 
 2. การรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) หากมีการทำเป็นระยะๆ จะช่วยป้องกันในเรื่อง
การตรวจสอบผลงานวิจัย ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ โดยอาจจะมีการรายงานทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน 
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 1.2.4  การเยียวยาปรับเงินเดือนให้ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา จำนวนร้อยละ 8  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบความคืบหน้าในเรื่อง
ของการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา จำนวนร้อยละ 8  ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  เมื่อวันที่ 25  มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการอภิปรายเรื่องนี้ ซึ่งเดิม
แล้วเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้เห็นชอบและผ่าน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไปเรียบร้อยหมดแล้ว แต่เนื่องจากวงเงินค่อนข้างสูง 
จำนวนประมาณ 7,000 กว่าล้านบาท เมื่อส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง แต่ถูกตีกลับมาให้พิจารณาทบทวน
ความถูกต้องเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมก็มีการหารือเรื่องนี้กัน และเห็นว่า ณ ปัจจุบันในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
น่าจะดำเนินการค่อนข้างยาก เนื่องการเป็นการใช้เงินเป็นจำนวนมาก แม้ว่าในภายหลังคณะทำงานในเรื่องนี้  ซึ่งมีที่
ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ร่วมเป็นคณะทำงานด้วย จะทบทวนปรับ
ข้อเสนอเป็นการเสนอขอรับการเยียวยาแทน อย่างไรก็ตาม เห็นว่า หากเป็นการเยียวยาย้อนหลังไปถึงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๔ (ก่อนที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มีผล
บังคับใช้ ) คงจะไม่ได้แน่นอน แต่หากย้อนหลังไปแค่ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ใน
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สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ (วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒) กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
เมษายน ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ อาจจะยังพอเป็นไปได้ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.5  การสร้างความร่วมมือกับ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์  
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ระหว่างวันที่ 15 – 
17  มกราคม  2566 ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้เดินทางไปยัง Nanyang Polytechnic 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งหารือ เพ่ือ Up Skill พัฒนาศักยภาพทักษะของ
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ เห็นว่า Nanyang Polytechnic มีความก้าวหน้าใน
เรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้หารือในเรื่องของการจัดบุคลากรในการที่ไป  Up Skill เพราะว่า
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ค่อนข้างเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมได้ดี โดยเฉพาะบริษัทระดับโลก ส่วนมาก
จะมาใช้ห้องปฏิบัติการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยในการเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยฯ ได้เน้นในเรื่องของ
วิศวกรรมศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งทาง  Nanyang Polytechnic มีการดำเนินการอยู่แล้วในเรื่องของ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Robotics เรื่องของ Internet of Things (IoT) และเรื่องเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (FinTech) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้าไปดำเนินการร่วมมือได้เลย และอีกส่วนหนึ่งคือ
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการขอไปว่าต้องการจะ Up Skill ในเรื่องใดบ้าง ซึ่งก็จะได้จัดส่งบุคลากรไป เนื่องจากเห็นว่าการ
ไป Up Skill ในเรื่องข้างต้น จะส่งผลดีอย่างยิ่งในเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยฯ จะปรับหลักสูตร รวมทั้งเรื่องการ
เรียนการสอน และเรื่องของหลักสูตร ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ในอนาคต 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจง้ 
   - ไม่มี - 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  ธรรมะกับกลุ่มเป้าหมาย 5 ระดับ   
   ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้นำเสนอเรื่อง ธรรมะกับ
กลุ่มเป้าหมาย 5 ระดับต่อที่ประชุมฯ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่นำธรรมะเข้าไปในการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร โดยแทรกเข้าไปในหลักสูตรของทุก ๆ รายวิชาได้ โดยอาจจะทำต่อเนื่องเป็นรายปี หรือรายภาคการศึกษา 
ซึ่งในระดับมหาวิทยาลัย อาจจะเป็นวิชาหนึ่งในความรู้ทั่วไป คือการสร้างคนให้เป็นมนุษย์เต็มตัว ต้องรู้สัจธรรม มี
สัมมาทิฐิ มีสติเพ่ือให้เกิดปัญญา ซึ่งเรื่องนี้ได้เริ่มดำเนินการที่ขนอม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รอง
อธิการบดี ได้จัดทีมงานในการดำเนินการเรื่องนี้ให้ โดยมีรูปแบบที่สามารถนำไปดัดแปลงให้สอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่
ได้ ซึ่งการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะมีกลุ่มเป้าหมาย 5 ระดับ ได้แก่ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน นักเรียนสาย
อาชีวะ ประชากรแฝง และประชากรเกาะสมุย สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น เป็นการเตรียมตัวสำหรับ
นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียน จนสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคม ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นโมเดลของมหาวิทยาลัยฯ ได้ 
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 1.4.2  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า หลัง
เสร็จสิ้นการประชุมฯ ในวันนี้  ตนจะเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ เพ่ือเข้าพบคุณชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษา
จังหวัดกระบี่ และคุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เพ่ือหารือใน
เรื่องของการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่อง
การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไป 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.4.3  รายงานความคืบหน้ากรณีขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ 
ทราบว่า พ้ืนที่ของวิทยาเขตตรัง นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตใช้มาแล้วเป็นเวลา 30 ปี ซึ่งได้ครบกำหนดการ
ขออนุญาตใช้มาตั้งแต่ปี 2565  และทางวิทยาเขตตรัง ก็ได้ดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ต่อไปอีก โดยได้เริ่มดำเนินการ
ตั้งแต่ปี 2563  โดยความเป็นมาของพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เมื่อ 10 กว่าปี  
ที่แล้ว พื้นที่วิทยาเขตตรังนั้น มีใบอนุญาตสองใบอนุญาต ใบอนุญาตแรกที่กรมป่าไม้ออกให้ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์อยู่
จริงในพ้ืนที่อนุญาตเดิม กรมป่าไม้ ในปี 2535 จำนวน 1,700 ไร่ หลังจากนั้นปี 2537 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
อนุญาตเพ่ิมเติมอีก 46 ไร่ โดยในใบอนุญาตเดิม กรมป่าไม้ จะหมดอายุในปี 2565 ซึ่งในการเข้ามาใช้พื้นที่และการ
ขออนุญาตนั้น ผลการรังวัดตรวจสอบพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ที่ขอใช้ที่ได้รับการอนุญาต เป็นพ้ืนที่ได้รับอนุญาตเดิมที่อยู่นอก
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อยู่จริง ซึ่งดำเนินการมาตลอด 30 ปีนั้น มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามขอบเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
อยู่จริง ปรากฏว่าจะมีพ้ืนที่ทีล่้ำเข้าไปนอกเหนือจากได้รับอนุญาต  ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติว่าหน่วยราชการที่เข้า
ไปใช้พ้ืนที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตนั้นให้ทำเรื่องขออนุญาตไป ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2563  มหาวิทยาลัยฯ 
ก็ได้ดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ทั้งหมดตามมติคณะรัฐมนตรี และหลังจากนั้นอีกประมาณสองเดือน ก็ขออนุญาตใช้พ้ืนที่   
ที่มหาวิทยาลัยฯ ตามที่เคยได้รับอนุญาตมาตั้งแต่ปี 2535  ดังนั้น การขออนุญาตใช้นั้นจึงมีเหตุผล 2 ประการ คือ
เหตุผลแรกเป็นการขอใช้พ้ืนที่ที่เคยขออนุญาตตามแผนผังเดิม กับอีกเหตุผลหนึ่งคือ ขออนุญาตตามพ้ืนที่ที่หมดอายุ 
ซึ่งปรากฏว่าการขออนุญาตนั้นเกิดความซับซ้อนขึ้นมาอีก เนื่องจากว่าใบอนุญาตเก่านั้น มหาวิทยาลัยฯ ขออนุญาต
จากกรมป่าไม้ แต่ปัจจุบันพ้ืนที่ของวิทยาเขตตรัง นั้นได้แยกพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้น การขอพ้ืนที่ดังกล่าวก็ถูกแยกตั้งแต่ในส่วนของจังหวัดขึ้นไปสองทาง คือ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กับกรมป่าไม้  เกิดความซับซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งระดับ  โดยส่วนของกรมป่าไม้นั้นไม่ซับซ้อน แต่
จะซับซ้อนที่ในพ้ืนที่ที่ขอใช้จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยพ้ืนที่บางส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ได้ประกาศเป็นป่าชายเลน ซึ่งป่าชายเลนนั้นคณะรัฐมนตรีได้ประกาศห้ามเด็ดขาดที่จะอนุญาต อำนาจ
ของอธิบดีไม่สามารถที่จะอนุญาตได้ ต้องขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีบางกรณี บางพ้ืนที่ ความซับซ้อนนั้นทาง
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบเป็นอย่างดีและได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กระบวนการได้ดำเนินการมา จน
เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีหนังสือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งมาว่าพ้ืนที่ที่ขอไปที่ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้น มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ก็คือมีการขีดเส้นที่ทางกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ขีดเส้นว่าพ้ืนที่เหล่านี้จะถูกกันออก เนื่องจากว่าพ้ืนที่เหล่านี้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ การขีดแนวเส้นป่า
สมบูรณ์นั้นดำเนินการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสรุปว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นั้น   
ได้กันพ้ืนที่ออกไปจากที่มหาวิทยาลัยฯ ขอใช้พ้ืนที่ทั้งหมด 1,944 ไร่ 14 ตาราวา เหลือ 1,790 ไร่ 17 ตารางวา 
ซึ่งวิทยาเขตตรังได้ขอประชุมร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมป่าไม้ โดยมีสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง เป็นประธาน ซึ่งได้ข้อสรุปมารายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ 2 เรื่อง 
ดังนี้ 
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  1. นางสาวปิยนารถ  แดนจอหอ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 7  แจ้งที่ประชุม งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน ไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ใช้
ประโยชน์ ในปัจจุบันกำหนดไร่ละ 250,600 บาท ส่วนการลดหย่อนงบประมาณในการปลูกป่าพ้ืนที่ที่ขออนุญาต
ในพ้ืนที่เดิมที่เคยได้รับอนุญาต ต้องจ่ายค่าชดเชย และจะไม่ได้รับการลดหย่อน และในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 อาจจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา โดย
เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือสอบถามวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยต้องจัดสรรในการปลูกป่า
ทดแทน ไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2. นายขวัญชัย  บุญเมือง  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กรณีกรมป่าไม้ การอนุญาตใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ จะต้อง
จัดสรรงบประมาณค่าชดเชยการปลูกป่าทดแทนให้กรมป่าไม้ ไร่ละ 11,360 บาท ซึ่งยังไม่ปรากฏการลดหย่อน 

ทั้งนี้ ถ้ากระบวนการเดินมาถึงจุดที่จะต้องจ่ายค่าชดเชย ก็คงต้องขอใช้อำนาจสภามหาวิทยาลัย ใน
การใช้เงินของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ส่วนเรื่องแนวเขตสีแดง ที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้
รายละเอียดว่าแนวเขตพ้ืนที่สีแดงคือพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งยวด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
ไม่สามารถที่จะอนุญาตได้ โดยจากการประชุมกันวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานี้ ร่วมกับหน่วยงานทั้งหมด
ของจังหวัดตรัง ได้มีมติให้ดำเนินการขีดเส้นใหม่เป็นเส้นสีเหลือง เนื่องจากเส้นสีแดงมีการทับซ้อนถนน ให้มหาลัย
ดำเนินการตามเส้นสีเหลือง ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ และกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ขอไปว่าให้ดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เมื่อได้เส้นขอบเขตชัดเจนทั้งหมดจะแยกออกมาว่าขอบเขตทั้งหมดอยู่ในกรมป่าไม้กี่ไร่ อยู่ในกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกี่ไร่ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องตรวจสอบสภาพป่าใหม่หมด ซึ่งสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง ระบุว่าเป็นอำนาจของป่าไม้ที่เข้ามาตรวจสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะ
พยายามดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. เรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้น จะมีปัญหาเฉพาะในส่วนที่เป็นการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว แต่ส่วนอ่ืนไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ปรากฏว่ามีพ้ืนที่ล้ำกันไปมา ซึ่งอาจจะทำให้
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเสียพ้ืนที่ อีก แต่อย่างไรก็ตาม หากพ้ืนที่ที่ต้องเสียไป ไม่ได้มีผลกระทบต่อสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างไว้ ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร แต่หากมีผลกระทบต่ออาคารหรือถนนที่ทำไปแล้ว ต้องรื้อ
สร้างใหม่ กน็่าจะเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง  
 2. ลักษณะของการสำรวจ (Survey) ไม่น่าจะถูกหลัก และการสำรวจจะต้องทำให้ครบวงจร ต้องมี
หมุดที่เป็นหมุดรังวัดแต่ละตัว ต้องมีแนวเขต 
 3. ส่วนของค่าชดเชยการปลูกป่าทดแทน จะต้องหารือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรม
ป่าไม้ และต้องหาโอกาสหารือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง และในส่วนของการรังวัด
ใหม่ ซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควร อาจจะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าไปช่วย 
 4. การรังวัดด้วยดาวเทียมในปัจจุบัน ก็อาจจะมีโอกาสผิดพลาด ซึ่งการเดินสำรวจจะถูกต้องที่สุด 
เพราะจะคดเคี้ยวไปตามเส้นทาง แต่ระบบดาวเทียมเมื่อสเกลพลาดไปเพียงนิดเดียว อาจจะเกิดความผิดพลาดใน  
เนื้อที่ไปหลายพันไร่ ฉะนั้นประเด็นนี้อาจจะทำเรื่องเพ่ือหารือปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
การที่จะเรียกกรมต่าง ๆ มาช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ 
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 5. ความเป็นจริง แผนที่ก็เป็นที่เดิม แนวเขตเดิม แต่การสำรวจพ้ืนที่ที่ครอบครองจริง  พ้ืนที่ในการ
รังวัด ทั้งระบบ GPS ระบบดาวเทียม ไม่เคยตรงกันซักครั้ง ซึ่งเทคนิคของการทำแผนที่ เทคโนโลยีก็มีปัญหา ตัว
กฎหมายก็มีปัญหา เพราะจากพ้ืนที่จริงมาเป็นตัวหนังสือ และจากตัวหนังสือไปออกกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อ ซึ่งผู้ที่
รับผิดชอบสำรวจพื้นที่ตรงนี้หากเป็นการจ้างบริษัท ก็อาจจะมีอะไรผิดพลาด 
 6. ค่าชดเชยมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ค่าชดเชยจะสูงกว่า
ของกรมป่าไม้มาก กลายเป็นว่าถือกฎหมายคนละฉบับ 
 7. เนื่องจากเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ ฉะนั้นจึงควรมีการหารือกันนอกรอบ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงท่ีประชุมฯ  
 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า ประเด็นที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะต้อง
แก้ไขต่อไป มีอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือเรื่องของการใช้พ้ืนที่ การรับมอบพ้ืนที่หรือการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ 
ไม่ตรงกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง และอีกประเด็นคือ กรณีที่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมป่าไม้ เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยฯ ชดใช้หรือว่าชดเชยการปลูกป่า
ทดแทน ซึ่งถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งหากเป็นหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ก็สามารถขอโต้แย้งหรืออุทธรณ์ไปได้ 
และหากไม่ได้ข้อยุติ ก็สามารถนำเรื่องไปสู่ศาลปกครองได้ แต่ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานของรัฐ ฉะนั้น
หากหน่วยงานของรัฐมีข้อพิพาทกัน จะมีมติของคณะรัฐมนตรี ไม่ให้หน่วยงานของรัฐเป็นคดีความต่อกัน ฉะนั้น 
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ ทั้งกรณี
โต้แย้งเรื่องพ้ืนที่ที่นำมาใช้ กับกรณีโต้แย้งเรื่องค่าเสียหาย และกรรมการฯ ชุดนี้อาจจะชี้ได้ว่าต้องมีการชดเชยอะไร
ให้มหาวิทยาลัยฯ บ้าง หากล้ำในที่ที่มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาแล้ว ซึ่งเรื่องนี้คงไม่ต้องไปสู่กระบวนการของศาล แต่
ระหว่างที่รอคณะกรรมการฯ ชี้ขาด มหาวิทยาลัยฯ ต้องระมัดระวังเรื่องของการก่อสร้างอาคารใหม่ ไม่ให้ไปอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ส่วนในเรื่องพ้ืนที่ คงต้องแสวงหาข้อเท็จจริงกันต่อไป โดยมีหน่วยงานกลางเป็นผู้ชี้ขาด   
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวแยกออกเป็นสองส่วน 
คือส่วนที่ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ กับส่วนที่ขออนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง ณ ตอนนี้ หากใน
ส่วนของกรมป่าไม้ไม่ได้มีปัญหา ก็ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ก่อน ส่วนพ้ืนที่ส่วนน้อยของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ก็ดำเนินการไปตามกระบวนการ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 222 – 15/๒๕65       

วันพฤหัสบดี ที่  22  ธันวาคม  2565  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 222 – 15/๒๕65  วันพฤหัสบดี ที่  22  ธันวาคม  2565  ผ่านระบบการ
ประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยไม่มีการแก้ไข 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
         - ไม่มี – 
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3.2  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2566 - 2570  

 ความเป็นมา 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นให้พ้ืนที่วิทยาเขตตรัง ดำเนินการบริหาร
จัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ตามศักยภาพ และบริบทของพ้ืนที่ที่มุ่งผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ด้านการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน และเพ่ือสร้า งความเชื่อมโยงและ
สนับสนุนกับภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และ
เพ่ิมรายได้ของพ้ืนที่ ในทุกมิติ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
พิจารณาร่างแผนดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งที่ 222-15/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 อีกครั้งในคราว
ประชุมครั้งต่อไป และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหา
รายได้ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2566 – 2570  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) (15) และ (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการ
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม” “(15) 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้
อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้” “(16) ส่งเสริม สนับสนุน 
และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งท่ีประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้กล่าวว่า จากการที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เยี่ยมชมพ้ืนที่เมื่อวันที่  25 มกราคม  2566 ซึ่งได้ให้ข้อมูลไปเบื้องต้นว่าวิทยาเขต
ตรัง มีปัญหาเรื่องงบประมาณ ในทุกหน่วยงาน ยกเว้นสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งรายรับของวิทยาเขตตรัง ส่วนใหญ่
มาจากงบประมาณแผ่นดิน ส่วนน้อยมาก ๆ ที่มาจากรายได้  จากปัญหาดังกล่าววิทยาเขตตรังได้ประหยัดงบ
ดำเนินงาน โดยโครงการทุกโครงการตัดแบบแค่พอทำได้ ในส่วนของสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ มีการใช้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ส่วนรายจ่ายอ่ืน ๆ เช่น หากมี 3 โครงการเพ่ือดำเนินการให้ผ่านตัวชี้วัด ก็ควบรวมให้เหลือเพียง 1 โครงการ 
แต่ไปทำกิจกรรมเพ่ือให้ผ่านตัวชี้วัดได้ เพ่ือจะได้ลดงบประมาณลง เป็นต้น เรื่องของงบบุคลากร ซึ่งงบบุคลากรที่ลด
ง่ายที่สุด คือ ลดคน แต่วิทยาเขตตรังไม่เคยลดจำนวนคนเลย ตั้งแต่ 3 ปี  ที่ผ่านมา แต่มีการโยกย้ายคนไปอยู่ใน
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หน่วยงานที่สามารถที่จะมีเงินจ้างเพียงพอ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา และการลดเงินเดือน ซึ่งทางวิทยาเขตตรังได้
เปิดโอกาสให้บุคลากรหารือกันเองว่าจะให้บุคลากรออกหรือลดเงินเดือน โดยเฉพาะจ้างเหมา ทุกคนตกลงกันที่จะ
ขอลดเงินเดือน ส่วนเรื่องไฟฟ้า วิทยาเขตตรังก็ให้ความสำคัญในการลดไฟฟ้า โดยการติดตั้ง Solar Rooftop ซึ่งได้
ดำเนินการทำไปแล้ว โดยใช้งบประมาณ 4.1 ล้านบาท ทำ Solar Rooftop จำนวน 150 กิโลวัตต์ บริเวณพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ซึ่งภายใน 3 เดือนนี้ จะสามารถได้งานได้ และจะเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) ที่
สามารถจะมาเรียนรู้ว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการใช้ Solar Rooftop 
 ในส่วนของรายได้ วิทยาเขตตรังมีการดำเนินการในหลายเรื่อง  เช่น โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง Super PL กับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ CPF ซึ่งปัจจุบันนี้ มี
การเลี้ยงกุ้ง (พี 36) โดยนำกุ้ง (พี 12) มาเลี้ยง ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อแนะนำว่า มหาวิทยาลัยฯ จะ
ทำกุ้ง (พี 12) มาเลี้ยงทีฟ่าร์มอนุบาลลูกกุ้งศรีวิชัย ตรัง เลยได้หรือไม่ หรือว่ากุ้ง (พี 36) จะสามารถลงฟาร์มที่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้เลยหรือไม่ ซึ่งการลงฟาร์มที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยฯ ก็ดำเนินการอยู่ แต่ว่าลงฟาร์มที่วิทยาเขตตรัง โดยทำความร่วมมือ (MOU) ใหม่กับ CP ก็น่าสนใจ ซึ่ง
การที่วิทยาเขตตรังสนใจที่จะทำในหลายเรื่อง เช่น กิจกรรมเปิดชายหาด กิจกรรมจัดแคมป์ปิ้ง กิจกรรมพายเรือแคนู 
กิจกรรม Aquarium  กิจกรรมเดิน Walkway กิจกรรมค่ายลูกเสือ กิจกรรม Resort เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญคือกระบวนการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้ 
 ในปี 2566  ตั้งแตเ่ดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน  จะมีการวางแผนปรับปรุงวิทยาเขตด้านต่างๆ 
เพ่ือดำเนินการเปิดวิทยาเขตตรังให้มีการท่องเที่ยว และมีการจัดหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 1 ตุลาคม 
2565  โดยงบประมาณที่ได้รับจากจังหวัด 68 ล้านบาท จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2566  นอกจากนั้นยังมี
งบประมาณอีก 4 ล้านบาท ที่จะนำมาลงทุนต่อไป ซึ่งอธิการบดีก็ได้แนะว่าหากไม่มีงบประมาณ ให้ขอยืม
มหาวิทยาลัยฯ ก่อนได้ จากการหารือกับผู้บริหารของวิทยาเขตตรัง ในปีงบประมาณ 2567 จะมีบัญชีกองทุน 
ลักษณะเป็นบัญชีกองทุนที่ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ โดยทำตามระเบียบงบประมาณส่งเงินสะสมเหมือนเดิม เพียงแต่
ทำเป็นบัญชีแยกขึ้นมา หรืออาจรวมงบสะสมทั้งหมดของหน่วยงานในวิทยาเขต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม รายได้ของ
วิทยาเขตตรังทั้งหมดที่ส่งไปเข้าบัญชีเป็นเงินสะสม โดยมีกรรมการ 1 ชุด ในการบริหาร บัญชีกองทุนคือโอกาส ซึ่ง
บัญชีกองทุน ตั้งเป้าหมายไว้ที่  1,000 ล้านบาท  
 ส่วนการดำเนินงานของวิทยาเขตตรังในอนาคต ในส่วนคณะควรจะดำเนินการเฉพาะในเรื่องการ
เรียนการสอน การวิจัยเท่านั้น ส่วนการดำเนินการที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของวิทยาเขต คณบดีบริหารจัดการทางด้าน
วิชาการให้เต็มที่ อาจจะไม่ต้องมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยให้คณบดีทำหน้าที่โดยบริหารกับหัวหน้าสาขา ส่วนรอง
คณบดีที่ควรมี คือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพราะงานวิจัยและบริการวิชาการสามารถนำไปใช้
ประสานกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างดี ส่วนรองวิทยาเขตกับทีมงาน ให้ทำงานบริหาร  งานบริการวิชาการ และ
เพ่ิมงานกิจการนักศึกษา นั้น เห็นว่างานกิจการนักศึกษาสามารถออกมาจากคณะ วิทยาลัย ให้มาอยู่ที่ส่วนกลางได้
เลย การที่รวมศูนย์ได้จะเป็นการลดรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาไปได้อีกหนึ่งรอง ซึ่งแนวคิดข้างต้นสามารถ
ดำเนินการได้โดยไม่ต้องงานบริหาร เพราะหากไม่จำเป็นก็ไม่ต้องตั้งรองคณบดี แต่หากจำเป็นก็สามารถแต่งตั้งรอง
คณบดีได้ตามโครงสร้างที่มีอยู่ ซ่ึงโมเดลของวิทยาเขตตรังจะแตกต่างจากพ้ืนทีส่งขลา และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
เนื่องจากทุกคณะในพ้ืนที่สงขลามีงบประมาณเยอะ การที่จะให้มาบริหารจัดการที่เหมือนกันค่อนข้างยาก เพราะแค่
ด้านกายภาพกับจำนวนนักศึกษาก็มีความแตกต่างกันมากกับวิทยาเขตตรัง ส่วนกิจการที่เป็นรายได้ทั้งหมดของ 
วิทยาเขตตรัง ให้บริหารภายใต้กรรมการทีแ่ต่งตั้งขึ้นหนึ่งคณะ โดยกรรมการชุดนี้อาจจะตั้งอนุกรรมการข้ึนมาดูแลใน
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แต่ละเรื่อง เช่น รีสอร์ท อควาเรียม หอพัก เป็นต้น  ส่วนรายได้ที่มาจากโครงการอาจจะจัดส่งภายใต้หน่วยงานเดิม 
โดยที่ไม่ต้องไปแก้ระเบียบอะไร ก็ ให้ส่งรายได้เข้ามหาวิทยาลัยฯ ตามช่องทางไป แล้วทำบัญชีขึ้นมา ส่วน
กระบวนการขอใช้งบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ก็ดำเนินการเช่นเดิม โดยให้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการชุด
นี้ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ การดำเนินการจะได้รวดเร็วขึ้น และในเรื่องของการบริหารเงินของทุกหน่วยงานและของวิทยาเขต 
ให้บริหารภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ และกรรมการชุดนี้จะรายงานผลให้กับสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบทุกไตรมาส ซึ่ง
ทั้งหมดท่ีกล่าวมานี้ เป็นแนวทางที่คาดหวังไว้ว่าจะดำเนินการต่อไป  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. แนวทางท่ีนำเสนอ เป็นแนวทางที่ดี แต่ควรระมัดระวังและมีความรอบคอบ โดยอาจจะปรึกษากับ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพราะในปัจจุบันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้น 
 2. ในเบื้องต้น วิทยาเขตตรังควรโฟกัสก่อนว่าในอนาคต ต้องการที่จะเห็นพ้ืนที่เป็นอย่างไร ต้อง
จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ทั้งหมด เป็นแม่แบบในการวางแผนและมองไปในระยะยาว ว่าจะดำเนินการ
อย่างไรในการจะพัฒนาการศึกษาให้ดีที่สุด และกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ (Focus group) จากภาคเอกชนเป็นเรื่องที่
สำคัญเช่นกัน 
 3. วิทยาเขตตรังจะต้องมองว่าจะสร้างรายได้จากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร  ซึ่งวิทยาเขต   
มีทั้งหอพัก หอประชุม จะเปลี่ยนแปลงให้สามารถสร้างรายได้ได้อย่างไร โดยอาจจะดำเนินการเป็นศูนย์การประชุม 
(Convention Center) ของจังหวัดตรัง แต่ต้องมองที่ภาคเอกชนด้วย ว่าภาคเอกชนมองวิทยาเขตตรังเป็นเช่นไร ซึ่ง
หาก Focus group ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวหรือด้านใดก็ตาม สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือมองไปในเรื่องของการ
บริหาร และมองในระยะยาว 
 4. พ้ืนที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว หากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้
อนุญาตเบื้องต้นให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์ได้ น่าจะดำเนินการเป็นโครงการที่จะเป็นศูนย์กลางทั้งในเรื่องการ
วิจัย (Research)  เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ ในเรื่อง 

Research and Development (R&D) เรื่องของวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science) เป็นต้น รวมทั้งเรื่อง
ของการเป็นศูนย์การเรียนรู้ (Training Center) เป็นที่พัก และอควาเรียม ซึ่งจะต้องหารือกับกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 
 5. วิทยาเขตตรังจะต้องสร้างตนเองให้มีมาตรฐาน จึงจะเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดตรัง
และจังหวัดกระบี่ได้ ซึ่งในมหาวิทยาลัยฯ มีจุดที่น่าสนใจเยอะแยะ สามารถจัดเป็น One Day Trip ได้ เพียงแต่ว่า
หากจะให้คนมาพัก จะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างไรให้เอกชนมาลงทุน ต้องมีการระดมความคิด (Brainstorm) 
กันทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน แต่การจะให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้ชัดเจน สิ่งสำคัญที่สุดคือ  Master 
Plan ต้องเกิด และต้องมองเป้าหมายให้ชัดว่าอนาคตต้องการเห็นอะไรบ้าง 
 6. ตามที่วิทยาเขตตรังจะได้งบลงทุนพัฒนาจังหวัดทั้ งในปีนี้และปีหน้า ประมาณ 160 - 170       
ล้านบาท ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของงบลงทุนอีก แต่ว่าวิทยาเขตตรังจะต้องสร้างรายได้ให้ได้ และจะเป็นการดีมาก 
หากสามารถบรรลุเป้าหมายของวิทยาเขตที่ตั้งไว้ 1,000 ล้านบาท โดยในการดำเนินการขั้นตอนแรก จะต้องมีการ
สรุปว่าวิทยาเขตตรังต้องการรวมศูนย์ (Centralized) ระบบบริหาร และต้องการกระจายศูนย์ (Decentralize) 
ระบบหลักสูตรและการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาไม่ให้ขัดกับระเบียบของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินด้วย ต้องดำเนินการโดยรอบคอบ 
 7. ในการดำเนินการลงทุนของวิทยาเขต ควรจะมีคณะทำงาน ที่มีคณบดีที่อยู่ในพ้ืนที่มาเป็น
คณะทำงานด้วย 
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 8.  พ้ืนที่วิทยาเขตตรังมีสินทรัพย์ (Asset) มากมาย ซึ่งยังมีส่วนที่ไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงอีกมาก ฉะนั้นวิทยาเขตตรังต้องคิดใหม่ ทำใหม่ โดยเบื้องต้นควรจะดำเนินการจัดทำ Master Plan โดยใช้มือ
อาชีพเข้ามาดำเนินการ โดยการสำรวจสินทรัพย์ที่มีท้ังหมด และทำการตีมูลค่า จากนั้นก็ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis และวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นกายภาพว่าจะสามารถใช้ประโยชน์หรือสร้างประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปสู่
ศักยภาพสูงสุด ปานกลาง หรือขั้นต่ำ ที่เป็นไปได้ โดยต้องบวกกับ  Soft Power คือ การใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรม 
หรือ Soft Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้าน Software หรือโปรแกรม โดยบางอย่างเก่ียวกับธรรมชาติที่มีอยู่
แล้ว บางอย่างเก่ียวข้องกับภาคธุรกิจหรือเอกชนที่จะเข้ามาร่วมมือด้วย เมื่อสร้างเป็นโมเดลขึ้นมา เป็นโมเดลที่มีการ
ร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ หรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่เฉพาะที่เป็นอยู่เดิม 
ต้องมองไปในเรื่องของชื่อเสียงระดับชาติหรือระดับโลกได้ก็จะเป็นการดี จากนั้นก็มาดำเนินการคิดรายรับ รายจ่าย 
หรือว่าสร้างการตลาด (Marketing) ในแต่ละกิจกรรม หลังจากที่ทำ SWOT แล้ว จึงมาสร้างโมเดลของแต่ละส่วน  
ไม่ว่าจะเป็นโมเดลการท่องเที่ยว โมเดลเกี่ยวกับทางวิศวกรรม โมเดลเกี่ยวกับการประมง เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องทำจุดแข็ง 
จุดอ่อน ให้ชัดเจน แล้วจึงมาวางนโยบาย วางแผน  Master Plan ให้ไปด้วยกันได้ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และ
ภาคเอกชน  
 9. ในกรณีการที่จะใช้ทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินของพ้ืนที่สงขลา และพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จะ
เป็นที่ราชพัสดุ มีอิสระในการหาผลประโยชน์เกือบจะเต็มที่ ส่วนพ้ืนที่วิทยาเขตตรังเป็นที่ของกรมป่าไม้ และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉะนั้นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ หากมหาวิทยาลัยลงทุนเองทั้งหมด 
อาจจะไม่มีปัญหา แต่หากให้เอกชนมาลงทุน ก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง 
 10. เนื่องจากวิทยาเขตตรัง มีเพียงแค่ไม่กี่หน่วยงาน ฉะนั้นการบริหารจัดการน่าจะง่าย ถ้าหากว่า
สามารถรวมเข้าด้วยกัน (Consolidate) เพ่ือให้การบริหารจัดการได้กระชับมากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์และสร้าง
รายได้ได้มากขึ้น 
 11. มหาวิทยาลัยฯ ต้องระมัดระวังในเรื่องการดำเนินการต่างๆ ที่มีการเก็บเงินหรือมีค่าเช่าเข้ามา
เกี่ยวข้อง เพราะมหาวิทยาลัยฯ ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือการศึกษา ต้องระมัดระวังไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้น และการดำเนินการ
อะไรก็ตามแต่ ควรจะให้อยู่ในพื้นท่ีที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถจัดการและควบคุมได้ได้อย่างเต็มที่จะดีกว่า  
 12. ในส่วนของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ความร่วมมือกับโรงแรมต่างๆ หากว่า
สามารถให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ไปฝึกงานและได้รับค่าตอบแทนได้ด้วย จะเป็นเรื่องที่ดีมาก 
 13. ในวิทยาเขตตรัง มีห้องประชุมหลายแห่ง ทั้งห้องประชุมของวิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวที่เพ่ิงสร้างใหม่ ห้องประชุมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แต่มีโอกาสในการใช้ประโยชน์ยังน้อย 
ฉะนั้น เป็นเรื่องที่ต้องมาคิดต่อว่าจะสร้างรายได้จากตรงนี้ได้อย่างไร จะได้ใช้ทุกพ้ืนที่ให้เป็นประโยชน์ 
 14. มหาวิทยาลัยฯ จะต้องพยายามหาทุกจุดในการที่จะสร้างรายได้  แม้กระทั่งเรื่องของการ
เพาะเลี้ยงกุ้ง หากสามารถผลิตกุ้ง (พี 12) ได้ และขายให้ CP ไปเลี้ยงต่อได้ โดยไม่ต้องขนส่งมาจากจังหวัดพังงา 
หรือหาตลาดมารองรับ หรือการดึงภาคเอกชนมาร่วมลงทุน โดยใช้อาคารที่เคยใช้ในการเรียนการสอน ดัดแปลงมา
ทำเชิงธุรกิจท่องเที่ยว หรือที่พัก ก็ไม่น่าจะผิดแต่อย่างใด 
 15. โมเดลที่จะดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน ควรคิดให้เบ็ดเสร็จในเชิงที่เกี่ยวกับทางวิชาการเป็น
หลัก อย่าให้เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์มากเกินไป  ซึ่งในสัญญาต้องบริหารจัดการให้ดี 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงท่ีประชุมฯ  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การวางโครงสร้างของ    
วิทยาเขตตรังตั้งแต่แรกเริ่ม ให้คณะ วิทยาลัย บริหารจัดการเอง ส่วนของวิทยาเขตก็บริหารจัดการ แต่ว่าเมื่อ
สถานการณ์ได้เปลี่ยนไป ทั้งสถานการณ์เรื่องงบประมาณ สถานการณ์เรื่องนักศึกษา ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ทำให้
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องคิดโมเดลขึ้นมาใหม่ในการบริหารจัดการ ทำยังไงที่จะให้อยู่ได้ แต่ละพ้ืนที่จะบริหาร



-18- 
 

จัดการภายใต้โมเดลเดียวกัน คงจะไม่ได้อีกแล้ว ทั้งวิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยังขาดงบประมาณ
อยู่ ซึ่งตรงนี้จะหวังพ่ึงจากมหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาวคงจะไม่ได้ ฉะนั้น วิทยาเขตตรังจะต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมา 
โดยมีการบริหารงบประมาณที่แตกต่างจากพ้ืนที่สงขลา เนื่องจากพ้ืนทีสงขลามีนักศึกษาเยอะ จึงไม่ค่อยมีผลกระทบ 
แต่ที่วิทยาเขตตรัง นักศึกษามีน้อย แต่สินทรัพย์มีเยอะ เพราะฉะนั้นโมเดลในแต่ละพ้ืนที่  ตั้งแต่ปี  2566 
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องคิดใหม่ ในเรื่องของการบริหารจัดการที่วิทยาเขตตรัง คือวิชาการกับการบริหารทรัพย์สิน
จะต้องมาบริหารจัดการลักษณะของวิชาการคณะ วิทยาลัย แต่เรื่องของบประมาณต้องเป็นแบบรวม คณะ วิทยาลัย
ดำเนินการเฉพาะในเชิงวิชาการ ส่วนในเรื่องของการบริหารงบประมาณ ต้องรวมสินทรัพย์เข้าด้วยกัน สินทรัพย์ใดที่
สามารถจะหารายได้ได้ นำมารวมด้วยกันแล้วหารายได้ ซึ่งที่ผ่านมาวิทยาเขตตรังเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หลายบุคคลและหลายหน่วยงาน ที่มองเห็นความสำคัญของวิทยาเขตตรังมาก และที่ผ่านมางบประมาณที่ได้รับมา 
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ก็สู้วิทยาเขตตรังไม่ได้ ซึ่งต่อไป วิทยาเขตตรังต้องนำทรัพย์สินมาบริหารจัดการ แล้วสร้างรายได้ขึ้นมา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ มียุทธศาสตร์เรื่องการหารายได้ มีช่องทางในการที่จะไม่ใช่สอนอย่างเดียว แต่มาบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน การบริหารคนก็ต้องมาช่วยทั้งในเรื่องของการบริหารวิชาการ บริหารทรัพย์สิน และหลาย ๆ อย่าง ในการ
ที่จะสร้างรายได้ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะ เพราะฉะนั้นวิทยาเขตตรัง อาจจะต้องมีวิธีการใน
การสร้างโมเดลใหม่ในเรื่องของการบริหารงบประมาณใหม่รวมเข้าด้วยกัน แล้วมาบริหารจัดการภายใต้ของสินทรัพย์
ที่มีอยู่ ซึ่งในส่วนงบประมาณที่มาจากจังหวัด นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ก็ได้ผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ในส่วนของงบประมาณที่ยังไม่
เพียงพอ ในการที่จะเติมเข้าไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ก็ได้วางแผนกับรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังว่าในวันที่    
1 ตุลาคม 2566  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังจะเปิดใหม่ขึ้นมา หลังจากนั้นรีสอร์ททั้งหมด ก็สามารถที่จะ
ซ่อมแซมได้หมด ซ่ึง ณ วันนี้ ทรัพย์สินที่มีอยู่ หากทำให้ดี ทำตัวเลขแสดงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน (ROI) 
ให้เรียบร้อย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ และใช้เงินของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลงทุน สภามหาวิทยาลัยฯ คงจะ
เห็นชอบในการที่จะนำงบประมาณมาลงทุน แล้วทำให้วิทยาเขตตรังดูดี และทำให้เป็นเชิงของการหารายได้ ส่วน
คณะ วิทยาลัย ก็แยกกันระหว่างคนที่จะทำวิชาการ และคนที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารทรัพย์สิน ฉะนั้นใน
เรื่องของลดรายจ่าย เรื่องของการติดตั้ง Solar Rooftop ก็จะช่วยในเรื่องของการลดรายจ่ายได้ เพราะฉะนั้น การ
บริหารของวิทยาเขตตรังต้องเป็นหนึ่งเดียวอย่างเมื่อก่อน ที่มาจากคณะเดียว และต้องแปลงสินทรัพย์ให้เป็นรายได้ 
ต้องมาคิดวิธีการใหม่ การบริหารจัดการก็ต้องคิดใหม่ 
 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า รูปแบบที่รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต
ตรัง ได้เสนอต่อที่ประชุมฯ จะเป็นโครงการ (Project) ที่เป็น Sandbox ของวิทยาเขตตรัง ฉะนั้นในปี 2567 สิ่งที่
วิทยาเขตตรังจะต้องปรับคือเรื่องการบริหารงบประมาณเงินรายได้ อาจจะต้องปรับใหม่เป็นเอกเทศท่ีไม่ต้องใช้โมเดล
เดียวกับของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งปัจจุบันระเบียบในการบริหารเงินรายได้ ได้ดำเนินการเหมือนกันทั้งหมดในการนำส่ง 
การหัก แต่ต่อไปโมเดลของวิทยาเขตตรัง อาจจะต้องแยกเป็นอิสระ ซึ่งจะต้องเริ่มดำเนินการในปี 2567 โดยจัดทำ
เงินรายได้ใหม่ทั้งหมด และวิทยาเขตตรังต้องรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง เพ่ือที่จะได้เห็น
ความคืบหน้า เพราะฉะนั้นในกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของการบริหารอาจจะต้องปรับใหม่ทั้งหมด ในเรื่ องของ
การตลาด (marketing) ทีมประชาสัมพันธ์ (PR) ทีมขาย ที่พร้อมจะนำเสนอสิ่งที่วิทยาเขตตรังมีอยู่ เรื่องนี้เป็นเรื่อง 
ที่สำคัญ และเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การมองเป้าหมายเงินรายได้ในแต่ละสินทรัพย์ของวิทยาเขตตรัง ก็เป็น
เรื่องที่สำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าบางอย่างอาจจะยังไม่เกิดผลในปี 2566  เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการ ส่วนใน
เรื่องงบประมาณทั้งสามขา ที่วิทยาเขตตรังดำเนินการอยู่ คืองบประมาณจากจังหวัด งบท่องเที่ยว และงบรายได้
สะสมของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเข้ามาช่วยหนุนเสริมบางตัวที่เป็นข้อกำหนดของงบประมาณ
ภายนอกที่ไม่ให้ใช้ ก็สามารถนำเงินสะสมเข้ามาใช้ ซึ่งหากมองผิวเผินจะเห็นว่าวิทยาเขตตรังได้รับงบประมาณมา
เยอะ แต่งบประมาณที่ได้รับมาจะระบุข้อการใช้อยู่ ซึ่งแนวคิดของอธิการบดี เห็นว่าหากลงทุนไปแล้วจะต้องไม่สูญเปล่า 
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จะต้องได้รายได้กลับมา ซึ่งในปี 2567 จะมีการขอปรับโมเดลเงินรายได้ใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะพ้ืนที่วิทยาเขตตรัง 
โดยอาจจะไม่ต้องนำส่งมหาวิทยาลัยฯ ให้ใช้วิธีการเลี้ยงตัวเองได้แบบยั่งยืน 
   
 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
 1. เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดหารายได้ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2566 – 
2570 ดังเสนอ 
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ 

 3. รับรองมติที่ประชุม 

3.3  พิจารณายกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 222-15/2565  
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 วาระที่ 7.7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย  

 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เสนอวาระการประชุม เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒๒๒-๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการติดต่อคณบดีในแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับและรับรองมติที่ประชุม จำนวน ๕ 
หน่วยงาน ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 3. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
 4. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 5. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

 ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะใดคณะหนึ่ง
เหลือเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง” 
 เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนับระยะเวลาที่จะสามารถเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยทั้ง  
๕ หน่วยงานข้างต้นจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทำให้ระยะเวลาเหลือน้อยกว่าเก้าสิบ
วันที่จะสามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ คือวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๕      

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณายกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๒-๑๕/
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๗.๗ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
เสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๒-๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวาระที่ 
๗.๗ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย  ดังเสนอ และรับรองมติ      
ที่ประชุม 

3.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายธรรมจักร เล็กบรรจง 

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑๗ -๑๐/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที ่ ๖/ ๒๕๖๕     
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งนายธรรมจักร เล็กบรรจง ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งงานวิจัย ๒ เรื่อง 
และตำรา ๑ เล่ม คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอกลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มา
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เนื่องจาก งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอย่างยั่งยืนของชุมชนนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จะได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ผู้ขออยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ 

  ต่อมา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตอบข้อหารือกรณี 
ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งแสดงหลักฐานการเผยแพร่เป็นหนังสือรับรองจาก
บรรณาธิการวารสารว่าจะลงเผยแพร่ให้ได้เมื่อใด ในวารสารฉบับใด หากเป็นการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ขอ
จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการท่ีได้เผยแพร่แล้วเท่านั้น 
  สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๐-๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณา
ผลงานทางวิชาการกรณีผู้ขอกำหนดตำแหน่งตามบทเฉพาะการตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งให้บุคลากรดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบการการตอบข้อหารือของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม แล้วมีมติเห็นชอบให้ นายธรรมจักร  เล็กบรรจง ถอนงานวิจัย ๑ เรื่อง ที่กองบรรณาธิการตอบรับการ
ตีพิมพ์หลังวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ออกจากผลงานที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจาก ผลงานที่เหลือมีปริมาณเพียงพอ และมีมติให้เปลี่ยนแปลงวัน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากเดิมให้แต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ผู้ขอกลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เป็น ให้แต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับ
เรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอครบถ้วนสมบูรณ์ นั้น 
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  เนื่องจาก กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ  
นายธรรมจักร  เล็กบรรจง คลาดเคลื่อน กล่าวคือ กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ดังนั้น การเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แต่งตั้งนายธรรมจักร 
เล็กบรรจง  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงาน
บุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอครบถ้วนสมบูรณ์ นั้น จึงไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันที่อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ราย นายธรรมจักร เล็กบรรจง จาก ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงาน
บุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ เป็น ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย” และ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562  และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันที่อนุมัติกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายธรรมจักร เล็กบรรจง จาก ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ เป็น ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง
พร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.2  รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
  ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตามความในมาตรา ๑๕ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มิใช่ผู้
ดำรงตำแหน่งตาม (๓) ซึ่งได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู ้อำนวยการ
วิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้พ้นจากการดำรง ตำแหน่งตาม
วาระ เมื่อวันที่  ๒1  พฤศจิกายน  ๒๕65 นั้น  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและ
ข้าราชการ เมื่อวันที่  ๒7  ธันวาคม  ๒๕65  และประกาศผลการเลือกตั้ง ในวันที่  ๒8  ธันวาคม  ๒๕65 โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอรายงานผลการเลือกต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ดังต่อไปนี้ 

  1. นายประทีป  ทิพย์ประชา   เขตเลือกตั้งสงขลา 
 2. นายอรุณรักษ์  ตันพานิช   เขตเลือกตั้งสงขลา 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราชไสใหญ่ 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน  เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราชขนอม 
  6. นายวิกิจ  ผินรับ    เขตเลือกตั้งตรัง 
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  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” 
มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจำและข้าราชการ  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.3  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงคณบดี แทนตำแหน่งที่
ว่างลงก่อนครบวาระ จำนวน 1 ราย   

 ความเป็นมา 
 ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามความ
ในมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ  ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามวาระ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2565 นั้น 
   บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม
ความในมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมาจากการ
คัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 1 ราย เพื่อแทนรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดย
ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามความในข้อ 6 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.  ๒๕๔๙ และ
อธิการบดีได้ประกาศผลการเลือกเรียบร้อยแล้วนั้น  
   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2549  ซึ่ง
กำหนดไว้ว่า “ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” มหาวิทยาลัยฯ จึง
เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบรายงานผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ จำนวน 1 ราย 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ ตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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4.4  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน   

 ความเป็นมา 
   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน 
จำนวน 4 รายการ  เป็นเงิน 1,738,036.51 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสามสิบหกบาทห้าสิบเอ็ด
สตางค์) รายละเอียดดังนี้ 
   1. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12,000 บาท  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จำนวน  14,000 บาท  และคณะเกษตรศาสตร์  (พ้ืนที่ไสใหญ่) 
จำนวน 12,000 บาท เพ่ือจ่ายคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำภาค
การศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท 
   2. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของส่วนกลางสงขลา จำนวน 1,589,036.51 บาท เพื่อจ่าย
คืนเงินค่าปรับให้บริษัทเบญจมณี จำกัด ตามคำบังคับศาลปกครองสงขลา (กรณีก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์ จำนวน 
1 หลัง ของวิทยาลัยรัตภูมิ)  

   3. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จำนวน 
99,000 บาท  เพ่ือนำส่งเงินคืนแก่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(สป.อว.) ตามโครงการมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
เอกชน ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

   4. อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย จำนวน 3,120 บาท และของคณะ
บริหารธุรกิจ จำนวน 8,880 บาท  เพ่ือจ่ายคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท 
   เนื่องด้วยภารกิจดังกล่าว  มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ
อนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวนเงิน 1,738,036.51 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพัน
สามสิบหกบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) เพ่ือบริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การจัดการศึกษา  

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
นั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบการอนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวน 6 หน่วยงาน  เป็นเงิน 1,738,036.51 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพัน
สามสิบหกบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) 

   ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ณ วันที่ 9 มกราคม ๒๕๖6 หลังหักอนุมัติใช้ครั้งนี้ 
จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ ดังนี้ 
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หน่วยงาน 

เงินรายได้สะสม           
ณ 9 ม.ค. 66           
รวมเงินลงทุน           
หลังหักเงินกัน 

จำนวนรายการ 
ที่ขออนุมัติใช้คร้ังนี ้

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 
ที่ขออนุมัติคร้ังนี ้

งบประมาณ 
เงินรายได้สะสม 

คงเหลือ 

1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

29,554,577.40 1 รายการ 12,000 29,542,577.40 

2. คณะเกษตรศาสตร ์
(พ้ืนท่ีไสใหญ่) 

7,018,673.31 1 รายการ 12,000 7,006,673.31 

3. วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

10,947,420.58 2 รายการ 113,000 10,834,420.58 

4. ส่วนกลางสงขลา 285,555,853.39 1 รายการ 1,589,036.51 283,966,816.88 

5. สำนักงานอธิการบด ี   292,489,476.19 1 รายการ 3,120  292,486,356.19 
 

6. คณะบริหารธุรกิจ 194,265,421.18 1 รายการ 8,880 194,256,541.18 
 

รวมท้ังสิ้น  7 รายการ 1,738,036.51  
 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
5.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ความเป็นมา 
 ตามข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ย้อนหลัง ๓ ปี 
ปรากฏข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีจำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ตั่งแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ลดลง
อย่างต่อเนื่อง และในบางคณะ/วิทยาลัย มีจำนวนนักศึกษาน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ ทำให้มหาวิทยาลัยฯ 
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสูงกว่ารายรับที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา แต่ในขณะเดียวกัน ในบางคณะ/วิทยาลัย มีจำนวนนักศึกษามากเกินกว่าจำนวนสัดส่วนของอาจารย์ต่อ
นักศึกษาตามเกณฑ์ มีผลให้อาจารย์ในหน่วยงานนั้นแบกรับภาระงานสอนเกินจนขาดการปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาปรับปรุงอัตรากำลังของหน่วยงาน ให้มีความเหมาะสม                  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงบประมาณ โดยคณะกรรมการฯ ได้วางกรอบแนวทางในการปรับปรุง
อัตรากำลังของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อ
โปรดพิจารณาต่อไป 
 
 
          



-26- 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
เสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ในส่วนของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ควรมีรายละเอียดข้อมูล ว่ามีการคิดวิเคราะห์อย่างไร 
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรทำความเข้าใจกับบุคลากรให้ชัดเจนในเรื่องของการจัดกลุ่ม และการเคลื่อนย้าย

คนในอนาคต หากเกิดกรณีเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ควรพิจารณาความสมัครใจของบุคลากร และพยายามให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุด 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
  1. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ 
2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจน 
3. รับรองมติที่ประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น 
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  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) จากเดิม นางสาวชริสรา  ปานทอง เปลี่ยนเป็น  นายเกียรติขจร  ไชยรัตน์  เนื่องจาก นางสาวชริสรา  ปานทอง  
ลาออกจากราชการ   

  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕66 เมื่อวันที่ 3 มกราคม ๒๕66  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 47 – 1/2566 เมื่อวันที่  12  มกราคม  
2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและเป็น

รายได้หลัก การพัฒนาทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังมุ่งไปสู่การเปิดตลาดการค้าเสรี ทำให้ประเทศที่มีต้นทุนใน
การผลิตสินค้าต่ำ มีความได้เปรียบทางการค้า ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
และในขณะเดียวกันประชากรไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น การมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนสำหรับผู้สูงวัย
จึงเริ่มเป็นที่นิยม จึงทำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ทั้งใน ด้านของ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์และสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน จากรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมปศุสัตว์ การส่งออกสินค้า
ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ การส่งออกสินค้าปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อปีคิดเป็นมูลค่า ๑๒๓,๗๐๕ ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเป็น



-28- 
 

อันดับ ๕ ของโลก และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง คิดเป็นมูลค่า ๔๘,๐๐๐ 
ล้านบาท ในด้านสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวนสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศทั้งสิ้น ๓,๒๐๐ 
แห่ง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการผลิตบุคลากรทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ เพ่ิมข้ึนเพ่ือสนับสนุนงานด้าน
วิชาชีพการสัตวแพทย์และการผลิตสัตว์ ได้แก่ การวินิจฉัยและชันสูตรโรค เวชศาสตร์การกีฬาและการฟ้ืนฟูสัตว์ รังสี
วินิจฉัยและรักษา และสมาร์ทฟาร์ม โดยที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมกำลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการผลิต
สัตว์และสัตว์ที่เลี้ยงเป็นเพ่ือนรวมทั้งการผลิตสัตว์ของเกษตรกร และปัจจุบันยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาดังกล่าวในพ้ืนที่ภาคใต้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช จึงได้เสนอให้มีการจัดการศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ขึ้น ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตว
แพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒๑6-๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น 
  ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี ๔ ปี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) โดยจัดทำให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕66 เมื่อวันที่ 3 มกราคม ๒๕66 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ และมอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม) 
ตรวจสอบ   
  บัดนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และได้ผ่านการตรวจสอบจาก  
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม) เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 47 – 1/2566 เมื่อวันที่  12  มกราคม  
2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตว
แพทย ์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. หากพิจารณาความพร้อมของคณะสัตวแพทยศาสตร์ นั้น คณะมีความพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร
และครุภัณฑ์ ในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  หากเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน อาจจะเทียบเคียงได้กับคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพียงแต่ว่าหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยฯ จะมีจำนวนหน่วยกิตน้อยกว่า แต่ประเด็นที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะศึกษาด้วยว่า
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขานี้  ความรู้ความสามารถจะเทียบเท่ากับคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือไม่ และในอนาคตจะปรับปรุงหลักสูตร เพ่ิมหน่วยกิตอย่างไร เพ่ือให้คุณภาพของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ออกมาเทียบเคียงของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได ้
 2. ในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (RUTS02) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ยังเขียนกว้างเกินไป เช่น  
2) สามารถบูรณาการความรู้ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคนิคการสัตวแพทย์เพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว์ การผลิตสัตว์ และความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ การผลิตสัตว์ อาจจะเป็น
การก้าวล่วงวิชาชีพการสัตวบาลหรือไม่ จะต้องศึกษาให้ดี โดยควรจะเขียนในลักษณะทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ 
เรื่องของการทำงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค  เรื่องการคิดวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะชัดเจนกว่า และเป็น
งานทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์โดยตรง 
 3. ในกระบวนการของการรับนักศึกษาเข้ามาเรียนในสาขานี้ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องทำความเข้าใจ
และสื่อสารกับนักศึกษาให้ชัดเจนว่าสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ แตกต่างจากสาขาสัตวแพทย์อย่างไร  ลักษณะ
ของงานเป็นอย่างไร  เพ่ือไม่ให้นักศึกษาเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการเข้ามาสมัคร เพราะนักศึกษาโดย
ส่วนใหญ่คาดหวังที่จะเป็นสัตวแพทย์มากกว่าเป็นเทคนิคการสัตวแพทย์ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) ดังเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ และรับรองมติที่ประชุม 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
 ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการจัดทำ

เอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์
และนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งกำลังมีบทบาทหลักในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และมี
แนวโน้มความต้องการอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและตลาดแรงงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งระดับชาติและนานาชาติ อีก
ทั้งยังเป็นศาสตร์ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) จึง
เป็นที่มาของการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้าง
บัณฑิตที ่มีความชำนาญด้านปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อตอบรับกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู ่
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสังคม ทั้งนี้ เอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภา
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วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕66 เมื่อวันที่ 3 มกราคม ๒๕66 ซึ่ง
ที่ประชุมมีมติใหค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 

 บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 47 – 1/2566 เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2566 จึง
เห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำ
หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ....) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

 ความเป็นมา 
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่  
วันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดนิยาม  
“หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต 
เพ่ือให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วนเป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ดำรงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
รู้คุณค่าและรักษ์ชาติกำเนิด ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคม โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และต้องแสดงการวัดและประเมินผลที่สะท้อนการ
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปได้
อย่างชัดเจน และรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ได้กำหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ ประกอบด้วยอย่างน้อย ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะ
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บุคคล ซึ่งส่งผลให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) จะต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระให้สอดคล้องตาม
ประกาศดังกล่าว นั้น 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2566) และได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั ้งที ่ 1/๒๕66 เมื ่อว ันที ่ 3 มกราคม ๒๕66 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 47 – 1/2566 เมื่อวันที่  12  
มกราคม  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.4  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา   
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 367 ราย 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
รวบรวมรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕65  จำนวน 367 
ราย  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕
66 เมื่อวันที่ 3 มกราคม  ๒๕66 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 47 - 1/2566 เมื่อวันที่  12  มกราคม  2566 จึงเห็นสมควร
นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 367 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย 
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 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 367 ราย โดยวันที่
สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย  ดังเสนอ และรับรองมติที่
ประชุม 

7.5  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ราย นายกรกฏ  สันทัดการ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ นายกรกฏ  สันทัดการ  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร์ ได้ขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔                 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔         
ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔         
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑ – ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  และผ่านการพิจารณาจาก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๕ – ๑๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๔ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในเอกสารแนบวาระผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ราย นายกรกฏ สันทัดการ เนื่องจากชื่อวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงาน
ไม่ตรงกัน โดยชื่อวิทยานิพนธ์เป็นปลากะพงขาว แต่การนำเสนอผลงานเป็นปลานิล ซึ่งควรจะตรวจสอบอีกครั้งว่าเหตุใด
จึงมีชื่อแตกต่างกัน โดยสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้ถอนวาระดังกล่าว โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบให้
เรียบร้อยอีกครั้ง และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป นั้น 

  มหาวิทยาลัยฯ โดยรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม) ประชุมหารือกับคณะ
เกษตรศาสตร์ ในรายละเอียดชื่อวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอผลงานไม่ตรงกัน โดยชื่อวิทยานิพนธ์เป็นปลากะพงขาว 
แต่การนำเสนอผลงานเป็นปลานิล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรนำเสนอผลงานให้ตรงกับชื่อวิทยานิพนธ์ 
  โดยนายกรกฏ  สันทัดการ ได้ดำเนินการส่งผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ ซึ่ง
เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ฐานระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ เรื่อง ผลของการเสริมสารสกัดจาก
เศษเหลือเห็ดแครง (Schizophyllum commune) ในอาหารต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด การ
ตอบสนองภูมิคุ้นกัน และการป้องกันภาวะเครียดออกซิเดชั่นของปลากระพงขาว (Lates calcarifer) ในเดือน
สิงหาคม 2565 
 
 



-33- 
 

  ต่อมา นายกรกฏ  สันทัดการ ได้ขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ โดยได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่ง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบการสำเร็จก ารศึกษา การ
ตีพิมพ์ผลงานอยู่ในระยะเวลาของสถานการณ์โควิด ส่งผลให้การทำวิจัยและการตอบรับมีความล่าช้าไม่เป็นไปตาม
กำหนด และตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที ่ 12/2564 เมื่อวันที ่ 8 
ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษา
ให้กับนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ตาม
หนังสือที ่ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๒๐๗๑๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิต
นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 222-15/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบการขยายเวลาการสำเร็จ
การศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษา 
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ 
เรื่อง ขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษาสำหรับปี
การศึกษา 2564 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ราย นายกรกฏ  สันทัดการ โดย
ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕65 เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน  ๒๕65 และผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
47 – 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 ราย นายกรกฏ  สันทัดการ โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ราย นายกรกฏ  สันทัดการ โดยวันที่สำเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 
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7.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ....  

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. 2552  เพ่ือกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ดำรง
ตำแหน่งอธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 และ 
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565  ซึ่งได้กำหนดโครงสร้างของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ในข้อ 
19 ความว่า “ในการสรรหาอธิการบดี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเงื่อนไขการได้มาซึ่งอธิการบดี โดยคำนึงถึงความโปร่งใส และ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นสำคัญ 

 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 (1) บุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่าสองในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด ทั้งนี้  ต้องมีกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด 
 (2) บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เกินหนึ่งในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมด โดยได้รับการ
คัดเลือกจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและต้องมิใช่ผู้ด ำรงตำแหน่งบริหารระดับรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดีของผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี” 
 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
โปรดพิจารณาต่อไป    

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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7.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การสรรหา
ผู้อำนวยการ พ.ศ. ....  

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสำนัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันหรือ
ผู้อำนวยการสำนัก ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้
ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. .... 
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป    

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
สรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....  

 ความเป็นมา 
 ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 1. วางแนวทางการพัฒนาตำแหน่ง ความก้าวหน้าในอาชีพ การเลื่อนเงินเดือน และสวัสดิการอ่ืนใดที่
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ หรือมีความชำนาญงานเป็นพิเศษ หรือบุคคลที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการเพื่อให้ได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศา สตราจารย์ ใน
ระหว่างที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ  



-36- 
 

 2. ออกหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการจ้างบุคคลภายนอกมาเป็นผู้บริหารเมื่อได้รับการสรรหาให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทผู้บริหารในตำแหน่งที่สรรหาจากบุคคลภายนอกได้ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยฯ จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับบริบทและการปฏิบัติราชการในสถานการณ์
ปัจจุบัน และเป็นการเปิดโอกาสการสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพสูงมาปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยการปรับปรุงความหมาย เพ่ิมความ และเปลี่ยนแปลงความในบางข้อ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของ ก.บ.ม. ที่ได้วางแนวทางการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป  
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 จึง
เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป    

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2)  วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็น เรื่องๆ ไปก็
ได้” และ “(13)  พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ....  ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 

7.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. ....  

 ความเป็นมา 
 ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ . .... เพ่ือปรับปรุง
ข้อบังคับให้มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีบทลงโทษกรณีลูกจ้างชั่วคราวมีเหตุกระทำผิดวินัย หรือ
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จรรยาบรรณ และเพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแบบแผนของ
ราชการ 
 ทั้งนี้ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
ชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้าน
กฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. ....  ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.10  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....   

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณาเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙๕-๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ และ
ครั้งที่ ๒๑๐-๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับ  

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาบุ คลากรเกี่ยวกับ
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยยกเลิกระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบตามความต่อไปนี้ 

  “ข้อ ๘  ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามอัตรา ดังนี้ 
     ๘.๑ ค่าตอบแทนเหมาจ่าย    ๓,๐๐๐  บาทต่อวัน 
     ๘.๒  ค่าใช้สอย 
      ๘.๒.๑  ค่าเช่าที่พัก   ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
      ๘.๒.๒  ค่าพาหนะ   ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด” 
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  และใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้  
  “ข้อ ๙  ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามอัตรา  ดังนี้ 
     ๙.๑  ค่าตอบแทน (เหมาจ่ายต่อวัน) 
      ๙.๑.๑  ค่าตอบแทน กรณีประชุมในสถานที่จริง (Onsite)   ๖,๐๐๐ บาท 
      ๙.๑.๒  ค่าตอบแทน กรณีประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online)  ๔,๐๐๐ บาท 
 ๙.๒  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง” 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 จึง
เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป      

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(2)  วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็
ได้” และ “(13)  พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....   ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 

 7.11  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อน
ครบวาระ  

ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 26/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจำมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น 
  เนื่องจากกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบในข้อ  ๕.๕ และ ๕.๗ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๖๑ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ดังนี้ 
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  1. กรรมการตามข้อ ๕.๕  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๕ (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน 2 ราย ได้พ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๕ (๔ ) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตามมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทำให้พ้นจากกรรมการตามข้อ ๕.๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย 
  2. กรรมการตามข้อ ๕.๗ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ๑ ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม     
ชุมพร้อมญาติ พ้นจากตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงทำให้พ้นจากกรรมการตามข้อ ๕.๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย 

  ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๕.๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมาจากการคัดเลือกเอง จำนวน ๒ คน โดย ให้
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

 ๑.๑ .........................................................................  

  ๑.๒ ......................................................................... 
  2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๕.๗ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง 
จำนวนหนึ่งคน โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

   2.1 ......................................................................... 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๕.๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมาจากการคัดเลือกเอง จำนวน ๒ คน แทน
ตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

 ๑.๑ นายประทีป  ทิพย์ประชา 
  ๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน 
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  2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๕.๗ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง 
จำนวนหนึ่งคน แทนตำแหน่งที่ ว่างลงก่อนครบวาระ โดยให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
   2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.12  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
ก่อนครบวาระ  

 ความเป็นมา 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 นั้น 
   เนื่องจากกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบในข้อ 4 (3) แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2550 จำนวน 2 ราย ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากครบวาระการดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 15 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2565 จึงทำให้พ้นจากการเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อ 4 (3) 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ด้วย 

  ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 4 (3) 
กรรมการซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน ดังนี้ 

 ๑. .........................................................................  
  2. ......................................................................... 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 17 (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 
๒๕๔๘  ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๕ วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจำมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 4 (3) กรรมการซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 15 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน แทน
ตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ  ดังนี้ 
       ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ 
       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง 
  และรับรองมติที่ประชุม 

7.13  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี ตามความในมาตรา 
๒๕ วรรคสอง และมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ใน
การนี้ คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕66 จำนวน 4 
คณะ 1 วิทยาลัย ดังนี้  

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 2.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  3. คณะศิลปศาสตร์ 
  4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  5. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

  ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะใดคณะหนึ่ง
เหลือเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย 

  (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  (3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 

  (4) คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดย
สภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

  (5) ผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้” 
  ทั้งนี้ กรรมการสรรหาตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๕) มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทน
คณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดีซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เรียบร้อยแล้ว 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา
เสนอรายชื่อกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๒) ได้แก่ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ (๔) ได้แก่ คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
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 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย และพิจารณา
แต่งตั้ง ผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ดังนี้  

  ๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประกอบด้วย 
  ๑.๑ อธิการบดี  ประธานกรรมการ   
 ๑.๒ ....................................................................... กรรมการ  
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ๑.๓ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
 ๑.๔ ....................................................... กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
 ๑.๕ นายปรีดา  เกิดสุข  กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
 ๑.๖ นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน  เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
 ๑.๗ นางสาวปวีณา   หีมชูด  ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

  ๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ อธิการบดี  ประธานกรรมการ   
 ๒.๒  ....................................................................... กรรมการ  
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ๒.๓  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
 ๒.๔  ....................................................... กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
 ๒.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
 ๒.๖  นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน  เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
 ๒.๗  นางสาวปวีณา   หีมชูด  ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 
 

  ๓. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ๓.๑  อธิการบดี  ประธานกรรมการ   
 ๓.๒  ....................................................................... กรรมการ  
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ๓.๓  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
 ๓.๔  ....................................................... กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
 ๓.๕  รองศาสตราจารย์ผกากรอง  เทพรักษ์ กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
 ๓.๖  นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน        เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
 ๓.๗  นางสาวปวีณา   หีมชูด        ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 
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  ๔. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 
 ๔.๑  อธิการบดี  ประธานกรรมการ   
 ๔.๒  ....................................................................... กรรมการ  
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ๔.๓  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
 ๔.๔  ....................................................... กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
 ๔.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส  ปุรินทราภิบาล กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
 ๔.๖  นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน          เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
 ๔.๗  นางสาวปวีณา   หีมชูด         ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

  ๕. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
 ๕.๑  อธิการบดี    ประธานกรรมการ   
 ๕.๒  .......................................................................   กรรมการ  
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ๕.๓  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
 ๕.๔  .......................................................   กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
 ๕.๕  นางสาวปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์    กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
 ๕.๖  นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน        เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 
 ๕.๗  นางสาวปวีณา   หีมชูด        ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบว่า สืบเนื่องจากวาระท่ี 3.3 ในการประชุม
ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ขอยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 222-
15/2565  เมื่อวันที่ 22  ธันวาคม  2565 วาระที่ 7.7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย นั้น ทั้งนี้  สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เลือกรายชื่อคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย หน่วยละ 3 
รายชื่อตามลำดับไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ดำเนินการติดต่อทาบทามคณบดี
และผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เลือกไว้ตามลำดับ เพ่ือเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาได้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาตที่ประชุม เสนอรายชื่อกรรมการสรรหาคณบดี
และผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามท่ีได้เลือกไว้ในคราวประชุมครั้งที่ 222-15/2565 โดยมีรายชื่อดังนี้ 
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 1.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(๒)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย ดังนี้ 

     1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
  ที่ประชุมฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นกรรมการ 

     2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  ที่ประชุมฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ 

     3. คณะศิลปศาสตร์ 
   ที่ประชุมฯ แต่งตั้งนายสาธิต  พุทธชัยยงค์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็น

กรรมการ 
     4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 ที่ประชุมฯ แต่งตั้งนายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการ 

    5. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  ที่ประชุมฯ แต่งตั้งนายสลิล  โตทับเที่ยง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

 2.  การเลือกกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(4)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖   

     1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
   ลำดับที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน     ธัญกิจจานุกิจ 
     คณบดีคณะประมง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

     2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   ลำดับที่ ๑  รองศาสตราจารย์จตุพร    แก้วอ่อน 
     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) 

     3. คณะศิลปศาสตร์ 
   ลำดับที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา   จันทร์แย้ม 
     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

     4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
   ลำดับที่ ๑  รองศาสตราจารย์อนุวัตร   แจ้งชัด 
     คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

     5. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
   ลำดับที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิษณ ุ  พรหมศิวะพัลลภ 
     คณบดีคณะการบริหารและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อนุมัติแต่งตั้งดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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7.14  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๑ -๑๔/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ราย      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้น
จากตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นั้น 
  ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะใดคณะหนึ่ง
เหลือเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย 

  (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
  (4) คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดย

สภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (5) ผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้” 

 
  ทั้งนี้ กรรมการสรรหาตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๕) มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทน
คณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดีซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เรียบร้อยแล้ว 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามองค์ประกอบในข้อ ๖ (๒) ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ (๔) ได้แก่ คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหา
คณบดี ซึ่งเสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และพิจารณาแต่งตั้งผู้
สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ดังนี้ 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ๑.   อธิการบดี  ประธานกรรมการ   
 ๒. .......................................................................  กรรมการ  
     (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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 ๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
 ๔. .......................................................  กรรมการ (คณบดีจากสถาบันอ่ืน) 
 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์) 
 ๖. นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน  เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 

    ๗. นางสาวปวีณา   หีมชูด   ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อคณบดี ตาม

องค์ประกอบในข้อ (4) ได้แก่  คณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่มีการสรรหาคณบดี   ซึ่ง
เสนอชื่อโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมและ
นำเสนอรายชื่อคณบดีที่มาจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 16 รายชื่อ  
โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ  จำนวน 3 รายชื่อ เพื่อมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการติดต่อ
ทาบทามเพ่ือเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาตามลำดับต่อไป 

 ผลการดำเนินการ 
 1.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(๒)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์      
ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 

 2.  การเลือกกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6(4)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยให้ที่ประชุมฯ เลือกรายชื่อ จำนวน 3 รายชื่อ จาก
จำนวนรายชื่อที่เสนอ  16 รายชื่อ ผลปรากฏดังนี้ 

 ลำดับที่ ๑  ศาสตราจารย์ระวิวรรณ  โอฬารรัตน์มณี 
   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ลำดับที่ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อันธิกา  สวัสดิ์ศรี 
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ลำดับที่ 3  รองศาสตราจารย์อภิรดี  เกษมศุข 
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยศิลปากร 



-47- 
 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งดังเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ  ดำเนินการติดต่อคณบดีในแต่ละมหาวิทยาลัยตามลำดับ และรับรองมติที่ประชุม 

7.15  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ความเป็นมา 
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕66 เมื่อวันที่ 23 
มกราคม  ๒๕66  ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้ว
เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที ่  
ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน 
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๑) นางสาวอาภรณ์ 
  แกล้วทนงค์ 

   
 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาการบัญชี  
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
(งานวิจัย ๒ เรื่องคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้ง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์
 

๒) นายประชิต   
พรหมสุวรรณ 

   
 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาครุศาสตร์ 
อนุสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ 
(งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้ง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๓) นายบูชา  ผกากรอง   
   
 

อาจารย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ 
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงาน 
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืนประเภท 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ 
ศิลปะ (ประติมากรรมชุด ทิศทาง
ของชีวิต จำนวน ๑๓ ชิ้น) คุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์
 

๔) นายศิลปชัย 
เสนารัตน์     

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาชีววิทยา 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 
(งานวิจัย ๔ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

๕) นางรุ่งลาวัลย์   
ชูสวัสดิ์   

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(งานวิจัย ๔ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้ง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
ปัจจุบัน 

ตำแหน่งที่เลื่อน/ 
สาขาวิชา/สังกัด 

อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง 
ไม่ก่อนวันที่ 

๖) นายเกียรติศักดิ์  
 ทองอ่อน   

     
 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์     
(งานวิจัย ๖ เรื่อง คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้ง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ
กำหนดตำแหน่ งทางวิ ช าการ
ครบถ้วนสมบูรณ ์

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้  
   1.  ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖6  เมื่อวันที่ 23 มกราคม ๒๕๖6 

   2.  หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้ 
    2.1 นางสาวอาภรณ์  แกล้วทนงค์  จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาการบัญชี  ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร
การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.2 นายประชิต  พรหมสุวรรณ  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ในสาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล ไม่ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงาน
บุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.3 นายบูชา  ผกากรอง   จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชาทัศนศิลป์  ไม่ก่อนวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

    2.4 นายศิลปชัย  เสนารัตน์  จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชาชีววิทยา ไม่ก่อนวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.5 นางรุ่งลาวัลย์  ชูสวัสดิ์  จากตำแหน่งอาจารย์  เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ไม่ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 
    2.6 นายเกียรติศักดิ์  ทองอ่อน  จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ไม่ก่อนวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร
การยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์   
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  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย” และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.  ๒๕๖๔ ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบดังเสนอ ตามข้อ 1 
  2. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ 2 
  3. รับรองมติที่ประชุม   

7.16 ลับ 

7.17 ลับ 

7.18 ลับ 

7.19 ลับ 
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ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2566     
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ขออนุญาตที่ประชุม ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้ 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2566  
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 224-2/2566  ในวันพฤหัสบดี ที่ 23  กุมภาพันธ์ 2566  
จากเดิมที่กำหนด ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จึงเสนอต่อที่
ประชุมฯ เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมสภามหาลัยฯ เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)  เพ่ือเป็นการไปเยี่ยมชมพ้ืนที่ โดยใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีกำหนดการดังนี้ 
 วันที่  22  กุมภาพันธ์  2566  เยี่ยมชมพ้ืนที่และหน่วยงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ (ขนอม) 
 วันที่  23  กุมภาพันธ์  2566  ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  

 เดือนมีนาคม 2566  
 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 225-3/2566 จากเดิมที่กำหนดในวันพฤหัสบดี ที่ 30 
มีนาคม 2566  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ทั้งนี้ เนื่องจากคณบดีและผู้อำนวยการ
วิทยาลัยทั้ง 6 หน่วยงาน ที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ
วิทยาลัยไปในการประชุมครั้งนี้ จะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 มีนาคม 2566  ซึ่งคณะกรรมการ  
สรรหาฯ จะต้องใช้เวลาในการสรรหา เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน จึงเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อขอเลื่อนวันประชุม เป็น 
วันอังคาร ที่ 21  มีนาคม 2566 เพ่ือที่จะได้แต่งตั้งคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ตามกำหนดเวลา  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา   ๑5.00 น. 

 
 
 
 

(นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
   รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 
รองอธิการบดี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒  

 

 


